

กมธ.วุฒิฯจี้รัฐเคลียร์เคเบิล เนื้อหา-โฆษณาไม่เหมาะสม

กมธ.เทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม วุฒิสภา เปิดรับฟังปัญหาเคเบิลทีวี พร้อมส่งเรื่องรัฐบาลแก้ไข พบปัญหากฎหมายล่าช้า ขาดการดูแลเนื้อหารายการและโฆษณาไม่เหมาะสม ด้านสมาคมนักเคเบิล แนะนำกำหนดกติกาการแข่งขัน เลิกผูกขาดลิขสิทธิ์รายการ กำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทย จำนวนผู้ประกอบการแต่ละพื้นที่

วานนี้ (27 ต.ค.) คณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง "การให้บริการเคเบิลทีวีในประเทศไทย" เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการให้บริการเคเบิลทีวีในประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมาณ 300 ราย และการเปลี่ยนแปลงภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 พ.อ.ดร.พิเชษฐ คงศรี อนุกรรมาธิการโทรคมนาคม ในคณะ กมธ.วิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า จะจัดทำรายงานการศึกษา ปัญหาต่างๆ ในกิจการเคเบิลทีวี ส่งต่อวุฒิสภา หลังจากนั้นจะเสนอข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาและแก้ไขต่อไป

นายฤกษ์พร เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) กล่าวว่า แม้ พ.ร.บ.วิทยุทีวี ที่กำหนดให้ใบอนุญาตประกอบกิจการเคเบิลทีวีชั่วคราว 1 ปี ระหว่างรองอธิบดีสรรคสรคส.สิ้นสุดความถี่ แต่ภาครัฐก็ควรดำเนินการ ประกาศใช้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่ ที่จะทำให้เกิดองค์กรอิสระ (กสช.) มาจัดสรรคลื่นโดยเร็ว เพราะหากผู้ประกอบการเคเบิลมีการลงทุนจำนวนมาก และเมื่อประกาศใช้ พ.ร.บ. กสช. ในอนาคต และมีเนื้อหาสาระที่ไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. วิทยุทีวี จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการได้

นอกจากนี้สาระของ ร่าง พ.ร.บ.กสช. จะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่า หน่วยงานภาครัฐประเภทใดที่สามารถขอใบอนุญาตประกอบกิจการได้บ้าง เพื่อไม่เกิดการแข่งขันกันเอง

ระหว่างภาครัฐ และเอกชน โดยความเหมาะสมแล้ว ภาครัฐไม่ควรลงทุนในกิจการด้านนี้ แต่ควรให้การสนับสนุนภาคเอกชนเป็นหลัก ทั้งนี้แนวทางการควบคุมดูแลกิจการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม จะต้องมีความสมดุลของการให้ใบอนุญาตในแต่ละท้องถิ่น อย่างเหมาะสม นอกจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลจะต้องกำหนดกติกา การโฆษณาสินค้าไม่ให้มีโฆษณาสินค้าที่เหมาะสม และโฆษณาที่เป็นภัยสังคม

นายเกษม อินทร์แก้ว นายกสมาคม เคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แม้ปัจจุบัน พ.ร.บ.วิทยุทีวี จะให้ใบอนุญาตชั่วคราวเคเบิลทีวี แต่ยังมีปัญหาในการขอสิทธิเพื่อลงทุนอยู่ดี ดังนั้นเมื่อเกิดองค์กรอิสระแล้ว จะต้องกำหนดระยะเวลาใบอนุญาตที่เหมาะสม และ ขอบเขตของใบอนุญาตที่ต้องให้ดำเนินในลักษณะสถานี ไม่ใช่ให้ใบอนุญาตรายช่องเหมือนในอดีต เพราะผู้ประกอบการหนึ่งรายจะมีช่องรายการตั้งแต่ 60 ช่องขึ้นไป

ขณะที่การกำหนดร่างคุณสมบัติการขอใบอนุญาตชั่วคราว ของคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และการให้ใบอนุญาตชั่วคราวกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ของ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จะต้องพิจารณาให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมรายเดิมก่อน รวมทั้งกำหนดพื้นที่ประกอบการชัดเจนว่าในแต่ละพื้นที่ควรมีผู้ประกอบการกี่ราย เพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันกันเองจนไม่สามารถประกอบกิจการอยู่ได้



พนา ทองมีอาคม กฤษณพร เสริมพานิช

อย่างไรก็ตาม ต้องการให้ภาครัฐเขียน

กติกาให้ชัดเจนว่า หน่วยงานรัฐประเภทใดสามารถประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้บ้าง เพราะที่ผ่านมาพบว่า หน่วยงานเทศบาลหลายแห่ง ใช้งบภาครัฐมาดำเนินกิจการเคเบิลทีวี แข่งกับผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งไม่เหมาะสม เพราะใช้งบรัฐ ขณะที่เอกชนใช้เงินทุนส่วนตัว

นายเกษมกล่าวอีกว่าปัญหาอีกประการที่ภาครัฐ จะต้องกำหนดกติกาในการดำเนินกิจการเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียมให้ชัดเจน คือการกำหนดสัดส่วนผู้ถือหุ้นคนไทย ในใบอนุญาต แต่ละประเภท ทั้งท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ เพื่อป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติที่มีเงินทุนจำนวนมากเข้ามามีกิจการ เหมือนที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจค้าปลีก เพราะ เคเบิลทีวี เท่ากับเป็นสื่อรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นช่องทางในการเผยแพร่วัฒนธรรมได้

รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า การประกอบกิจการเคเบิลทีวีที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปกำกับดูแล เรื่องเนื้อหารายการว่าเหมาะสมหรือไม่ เช่น บางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมมีการพูดจาด้วยคำหยาบคาย และเคเบิลทีวี ก็รับช่องรายการไปเผยแพร่ต่อ ซึ่งยังไม่มีการทบทวนรายการดังกล่าวเช่นเดียวกับเนื้อหาโฆษณาที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ภาครัฐควรจะต้องมีหน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้ชมด้วย